

KHAI MẠC HỘI CHỢ...

(Tiếp theo trang 1)

Tối ngày 5/11, tại công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2020...

thành phố trong khu vực đưa những sản phẩm thế mạnh của địa phương tới hội chợ. Hội chợ diễn ra từ ngày 5 - 11/11, có các hoạt động văn hóa âm thực, triển lãm sinh vật cảnh, hội thảo, xúc tiến thương mại và giao lưu văn nghệ.

Phát biểu khai mạc hội chợ, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức hội chợ nhấn mạnh: Hội chợ là sự kiện nằm trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng.

Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2020 có hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia với 400 gian hàng. Hội chợ năm nay ngoài 148 gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu lĩnh vực nông nghiệp, sản phẩm xây dựng trở thành sản phẩm OCOP của 8 huyện, thành phố trong tỉnh còn có các gian hàng do Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16 tỉnh,



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng tại hội chợ.

Ảnh: TIẾN ĐẠT

ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, vững chắc ngành Nông nghiệp Thái Bình cũng như các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các doanh nghiệp tiêu thụ

được nhiều sản phẩm, lan tỏa thương hiệu của doanh nghiệp, ký kết được nhiều hợp đồng sản xuất, tiêu thụ hàng hóa tại hội chợ này.

Sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đồng đội nhân dân đã tham quan các gian hàng tại hội chợ.

KHÁC QUẢN

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 5/11, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả công tác quản lý nhà nước của ngành giai đoạn 2015 - 2020, các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

dựng đời sống văn hóa" có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai thí điểm xây dựng mô hình nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Bích Du, xã Thái Thượng (Thái Thụy) để làm mẫu và nhân rộng trong toàn tỉnh. Các hoạt động thư viện, điện ảnh, mỹ thuật, triển lãm, nghệ thuật biểu diễn... tiếp tục duy trì ổn định, chất lượng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Công tác gia đình và quản lý nhà nước về gia đình được duy trì gắn với triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình... Lĩnh vực thể dục thể thao, chất lượng đạo tạo các vận động viên thành tích cao tiếp tục được nâng lên; phong trào thể thao, chất lượng đạo tạo các vận động viên thành tích cao tiếp tục được nâng lên; phong trào thể thao, chất lượng đạo tạo các vận động viên thành tích cao tiếp tục được nâng lên; phong trào thể thao, chất lượng đạo tạo các vận động viên thành tích cao tiếp tục được nâng lên...

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Lĩnh vực văn hóa, gia đình, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm, đẩy mạnh; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây

quảng bá sản phẩm du lịch Thái Bình tại các địa phương trong cả nước; khai trương Cổng thông tin điện tử du lịch Thái Bình áp dụng công nghệ 4.0...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về thực trạng, những khó khăn, vướng mắc trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch; nguồn kinh phí hỗ trợ từ bộ, nâng cấp các thiết bị văn hóa; cơ chế đặc thù đối với vận động viên chất lượng cao, nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, nghệ sĩ, diễn viên...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Các đơn vị văn hóa đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả, giúp tỉnh phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chủ động nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn trong các lĩnh vực ngành quản lý, tìm kiếm nguồn lực để vượt qua khó khăn. Về lĩnh vực thể dục thể thao, cần có quyết tâm, định hướng, kế hoạch triển khai thực hiện trên quan điểm phong trào và xã hội hóa để

thể thao quần chúng trở thành bộ phận của thể thao thành tích cao. Bên cạnh đó, cần chủ động tham mưu cơ chế, chính sách phát triển thể thao thành tích cao về tiêu chuẩn, chế độ cho vận động viên, huấn luyện viên, xây dựng nguồn lực trong việc tuyển chọn vận động viên chuyên nghiệp... Cần có chiến lược phát triển thể dục thể thao thành tích cao, trong đó xác định rõ thế mạnh của thể thao Thái Bình để có chế độ, chính sách đặc thù trong tuyển chọn nhân tài, thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài tỉnh. Về công tác gia đình, thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại nhiều hạn chế, gây bức xúc dư luận. Bởi vậy, cần xác định việc xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, đạo đức trong gia đình là nhiệm vụ tiên quyết. Về lĩnh vực văn hóa, cần tham mưu cho tỉnh trong lựa chọn cơ sở trình diễn duy tu, bảo dưỡng các công trình văn hóa, đồng thời có kế hoạch huy động các nguồn lực xã hội. Đối với di sản văn hóa, phi vật thể di sản văn hóa của tỉnh, cần được phát huy tối đa, vừa trở thành niềm tự hào cho người dân Thái Bình vừa thu hút du khách thập phương. Qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát

ĐẠI HỘI HỘI HỮU NGHỊ...

(Tiếp theo trang 1)

tháng 8/2015. 5 năm qua, Hội đã thu hút thêm 93 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là 364 người, ở 15 chi hội. Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức cho hội viên tham gia nhiều đợt giao lưu sôi nổi nhằm trao đổi, cập nhật tình hình kinh tế - xã hội, du lịch, văn hóa của 2 nước Việt Nam, Liên bang Nga. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Hội đã phát động hội viên và các văn nghệ sĩ tỉnh Thái Bình tham gia đợt sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài đất nước Nga. Năm 2017, cán bộ, hội viên của Hội quyền góp 12,7 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai. Hàng năm, Hội phối hợp chặt chẽ với Hội đồng hương Thái Bình tại Mát-xcơ-va, Liên bang Nga để trao quà tết cho hộ nghèo tại một số địa phương trong tỉnh, tổng trị giá 120 triệu đồng. Hoạt động của Hội góp phần tích cực cùng cơ, tầng cường tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Đại hội đã bầu 31 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp này, cán bộ, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Thái Bình đã ủng hộ gần 13,2 triệu đồng góp phần giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do mưa lũ.

KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ...

(Tiếp theo trang 1)

Biên bản ghi nhớ được ký kết với mục đích tăng cường các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường, giúp học sinh mở rộng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, văn hiến, truyền thống cách mạng của địa phương, xây dựng lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của bản thân người học. Theo biên bản ghi nhớ, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen sẽ phối hợp tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và giáo dục địa phương bảo đảm đúng quy định, an toàn, hiệu quả, sáng tạo và đồng bộ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Nội dung của biên bản ghi nhớ sẽ được triển khai thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen tặng quỹ khuyến học của Sở Giáo dục và Đào tạo 20.000.000 đồng để đồng viên, khuyến khích phong trào học tập của học sinh trong tỉnh.

TOÀN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; chủ động nắm bắt, trên cơ sở đó giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồ án quy hoạch các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình, tập trung hoàn thành xây dựng các quy hoạch phân khu chức năng đối với các quy hoạch được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn thí điểm tại trợ; đôn đốc chủ đầu tư các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh khẩn trương hoàn thành việc xây dựng hạ tầng, sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp đến tìm hiểu, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh...

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả qua bưu điện; giải quyết TTCH cho cá nhân, tổ chức bảo đảm đúng quy định, tiến độ, đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

* Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực đổi mới phương pháp làm việc và đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong thực hiện cải cách hành chính.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai xây dựng, chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015 vào các hoạt động liên quan đến giải quyết TTCH trong quân đội. Cùng với đó, triển khai lắp đặt cầu truyền hình trực tuyến các đơn vị; đồng thời, triển khai sử dụng 7 phần mềm ứng dụng trong quản lý, sử dụng công tác chuyên ngành. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo, chỉ huy, điều hành, giải quyết công việc, góp phần thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính đối với lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương.

10 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 5/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện pháp luật về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan dự hội nghị.

tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; qua đó, nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của chủ phương tiện tàu thuyền và toàn thể nhân dân, sẵn sàng tham gia khi có lệnh huy động. Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các địa phương có tàu thuyền được huy động tiến hành khảo sát, đánh giá giá trị tài sản tàu thuyền và phương tiện dân sự trong diện huy động tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nguồn nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự trong thời gian qua; tập trung

thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn việc huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh nhấn mạnh: Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, một trong những vấn đề cốt lõi là xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tập trung chuẩn bị lực lượng, tàu thuyền, phương tiện để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và đánh bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của

Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương liên quan tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của Tổ quốc... Tầng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như công tác huy động nhân lực, phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của Việt Nam; đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ này. Tập trung phát triển kinh tế, nhất là phát triển kinh tế hướng biển gắn với củng cố, xây dựng thể trận quốc phòng - an ninh vững chắc, trong đó tập trung xây

TU ANH

TẮT ĐẠT

KỶ HỢP THỨ MƯỜI, QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

phần bổ ngân sách trung ương năm 2021 (trong đó có toàn luận một số nội dung liên quan các vấn đề về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập và phát triển điện lực; báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng); Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; Phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; Kết quả thực hiện Nghị quyết

số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và các kế hoạch: Đầu tư công trung hạn, tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước

sông Than, tỉnh Ninh Thuận, dự án hồ chứa nước bản Móng, tỉnh Nghệ An.

Các nội dung thảo luận rất bao quát, toàn diện, đi sâu vào những vấn đề được đồng bào cử tri quan tâm, không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm. Các đại biểu Quốc hội đều cho rằng, năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn, thậm chí còn nặng nề hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, do đại dịch Covid-19 làm kinh tế toàn cầu suy thoái, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, sản xuất, kinh doanh bị đình trệ. Với một nền kinh tế hội nhập sâu và có độ mở lớn, chúng ta đã bị ảnh hưởng rất nặng nề, cùng với những thiệt hại do thiên

tai, bủa lủ trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. Nhiều ý kiến đồng tình với dự báo tăng trưởng năm 2020 như Chính phủ dự kiến khoảng từ 2 - 3%.

Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, sự thể hiện tinh thần, linh hoạt của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, khẩn trương của Chính phủ, sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, sớm trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành những chính sách hỗ trợ sản

xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, miễn, giảm, giãn, hoãn thuế, phí, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người lao động và nhân dân. Đến nay, cơ bản đang kiểm soát tốt đại dịch Covid-19; từng bước phục hồi hoạt động kinh tế - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại đạt kết quả tích cực, tạo đà thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội các năm tiếp theo. Đây là kết quả tích cực, rất ấn tượng trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu đang bị suy giảm sâu, khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng có niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Advertisement for COVID-19 prevention with text: Chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 5/11, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 48,5 triệu người nhiễm và hơn 1,2 triệu người tử vong do Covid-19. Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 5/11, cả nước ghi nhận 1.207 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Hiện 1.069/1.207 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 103 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số bệnh nhân đang điều trị đã có 30 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 5/11, 9 trường hợp gồm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 và 8 trường hợp F1 vẫn đang cách ly, theo dõi sức khỏe, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Kết quả xét nghiệm gần đây nhất của bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, 138 công dân từ nước ngoài về cách ly tập trung tại Trung đoàn 568 cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Dự kiến ngày 6/11 sẽ làm thủ tục hoàn thành thời gian cách ly y tế cho các công dân này. Ngoài ra, tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 13 chuyên gia nước ngoài sang làm việc. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 171 mẫu, nâng tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 5/11 lên 9.270 mẫu. HOANG LANH SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19 SỐ Y TẾ: 0969.851.212 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3640.786 0227.3831.885